



ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การผลิตพืช)

นายทองสุข สีสิด เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกำนันตำบลบึงกาสาม (สมัยที่สอง)

ผลงานด้านวิชาการ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและการผลิตพืช โดยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมาโดยตลอด ได้แก่ วิทยากรกระบวนการภาคประชาชนประจำจังหวัดปทุมธานี วิทยากรโครงการเรียนรู้วิถีชาวนาพบความสุขตามแนวทางศาสตร์พระราชา วิทยากรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (ท้องถิ่นจังหวัด) วิทยากรเรื่องเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดปทุมธานี วิทยากรบรรยายโครงการศาสตร์พระราชา เรียนรู้วิถีชาวนาหาความสุข วิทยากรบรรยายโครงการเรียนรู้วิถีชาวนาพบความสุขตามแนวทางศาสตร์พระราชา วิทยากรโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วิทยากรบรรยายเรื่อง มหาวิทยาลัยกับชุมชน ในโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ระยะที่ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับอาจารย์ผู้สอน วิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน วิทยากรบรรยายรายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเป็นผู้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านแสนสุขสภัดท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจในศาสตร์พระราชา ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชาวนา ชาวสวนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงานด้านสังคม พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแสนสุขสภัดท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยชาวบ้านแสนสุขสภัดท่าสามารถนำความรู้จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาชุมชนจนก้าวหน้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งแก้ปัญหาของชุมชน โดยมีกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็ง และมีศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการชุมชนท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้าน รวมทั้งเพื่อนำเสนอเรื่องราวที่ดีของวิถีพอเพียงสู่สังคม

ดำเนินโครงการเรียนรู้วิถีชาวนาพบความสุขตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในแนวคิด “หวานวันแม่ เกียววันพ่อ” ณ บ้านแสนสุขสภัดท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำนาปลูกข้าวตั้งแต่การไถดำ หว่าน และเก็บเกี่ยว และยังเปิดโอกาสให้จองพื้นที่ทำนาในการปลูกข้าว ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี ๑ และผลผลิตที่ออกมาจะเป็นของผู้สั่งจอง เพื่อสานต่อพระราชปณิธานและน้อมนำศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการและได้รับประสบการณ์วิถีชาวนารวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้และยกระดับองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชาถ่ายทอดไปสู่สาธารณะให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวหอมปทุมธานี ๑ และเพิ่มจำนวนพื้นที่ปลูกข้าวหอมปทุมธานี ๑ ในจังหวัดปทุมธานีให้มากขึ้น จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและเป็นเอกลักษณ์ของข้าวจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก ซ่อมแซมเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย ต่อยอดสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนที่ได้รับรางวัล สถาบันฯ ต้นแบบ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย มูลนิธิรากแก้ว ในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและการทำงานร่วมกับชุมชนพื้นที่บึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เรียนรู้วิถีชีวิต ศึกษาข้อมูลและช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัย บรรยายให้ความรู้เรื่อง มหาวิทยาลัยกับชุมชน ในโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ระยะที่ ๒ ร่วมเวทีเสวนากับมหาวิทยาลัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ และร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพด้านการเกษตร และมีความโดดเด่นเรื่องการสานต่อพระราชปณิธานและน้อมนำศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และนำองค์ความรู้ที่มีมาถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการให้กับประชาชน อาจารย์ และนักศึกษา มาอย่างยาวนาน จนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การผลิตพืช) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป